

Nhà báo Nguyễn Phú Trọng

19:29 20/07/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Những ngày qua, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam thông báo về tình hình sức khỏe của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhân dân cả nước và bè bạn quốc tế lo lắng, cầu mong mọi điều bình an đối với người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam. Thật buồn, khi tôi đang viết bài này thì phép màu nhiệm đã không đến... Vào lúc 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024, trái tim người con ưu tú của nước Việt đã ngừng đập...



Ông Hà Xuân Trường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản (nhiệm kỳ 1986-1991) trao kỷ niệm chương cho nhà báo Nguyễn Phú Trọng_Ảnh tư liệu.

Nói đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta và bạn bè thân thiết trên thế giới đều kính trọng, biết đến ông với tư cách của một nhà lãnh đạo xuất sắc, đặc biệt là trong công cuộc đấu tranh chống tham nhũng, làm trong sạch Đảng, lấy lại niềm tin của Nhân dân.

Tổng Bí thư là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhân cách lớn, một chính trị gia, nhà lãnh đạo mẫu mực, vô tư, trong sáng, hết lòng vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam...

Viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tư cách ông là một người đứng đầu của Đảng, Nhà nước, và viết về phẩm chất, cốt cách của một nhà cách mạng, đã có nhiều bài báo, cuốn sách, hình ảnh đề cập... Tôi viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với tư cách ông là một nhà báo gắn bó lâu năm với nghề báo, trưởng thành từ làm báo và là tấm gương sáng của nền Báo chí cách mạng Việt Nam hiện đại.

Năm 1967, sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn, trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, ông về nhận công tác tại Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản) với nhiệm vụ là cán bộ Phòng Tư liệu. Sau đó, nhà báo Nguyễn Phú Trọng trở thành biên tập viên Ban Xây dựng Đảng của Tạp chí Cộng sản, đồng thời là Bí thư Chi đoàn Cơ quan Tạp chí Cộng sản. Rồi ông làm Phó Bí thư Chi bộ của Ban. Sau khi hoàn thành bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Liên Xô, ông trở về Tạp chí Cộng sản tiếp tục công tác và nhận nhiệm vụ là Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng, rồi Trưởng ban Xây dựng Đảng của Tạp chí; là Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tạp chí Cộng sản; Ủy viên Ban Biên tập Tạp chí; Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Khi trở thành Ủy viên Bộ Chính trị và cương vị Tổng Bí thư, bên cạnh nhiều chức vụ quan trọng, ông còn trực tiếp Phụ trách công tác tư tưởng - văn hóa và khoa giáo của Đảng; đồng thời là Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng.

Với 30 năm (từ 1967 đến 1997) gắn bó với nghề báo ở Tạp chí Cộng sản, Cơ quan lý luận và chính trị hàng đầu của nền Báo chí cách mạng Việt Nam, nhà báo Nguyễn Phú Trọng được đồng nghiệp quý trọng. Sự nghiệp báo chí của ông gắn liền với sự nghiệp báo chí cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Ông có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, với những bình luận sắc bén, đặt tải trên Tạp chí Cộng sản và các tờ báo khác. Tổng Bí thư còn dành những tác phẩm báo chí đặc biệt vào những dịp trọng sự quốc gia, dịp đón xuân mới, gửi thông điệp đến toàn đảng, toàn quân, toàn dân.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm gian TTXVN tại Hội báo toàn quốc, năm 2011

Nhà báo, Đại tá Đỗ Phú Thọ, nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Quân đội nhân dân, một trong số những nhà báo vinh dự được là phóng viên chuyên trách tháp tùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông là Chủ tịch tịch Quốc hội trong các chuyến đi công tác trong nước và nước ngoài kể: “Mỗi lần đi công tác, các phóng viên chuyên trách ngồi trên xe ô tô hoặc máy bay cùng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thường nghe ông nói: “Chẳng mấy khi được tâm sự cùng đồng nghiệp”. Thường thì ông ngồi giữa, các nhà báo ngồi xung quanh cũng một số đồng chí cảnh vệ. Tổng Bí thư thường yêu cầu chúng tôi, rằng làm báo phải “nói thẳng, nói thật những điều mắt thấy, tai nghe, óc suy nghĩ, trái tim mạch bảo”.

Ngay từ khi còn học phổ thông, nhà báo Nguyễn Phú Trọng đã yêu thích nghề báo. Theo nhà báo, Đại tá Đỗ Phú Thọ kể lại, nhà báo Nguyễn Phú Trọng tâm sự: “Khi tôi viết xong tác phẩm đầu tay, cũng chưa dám gửi, đọc đi, đọc lại, sửa chữa mãi, vài tháng sau mới hoàn thành tác phẩm, đó là bài “Phong vị ca dao dân ca trong thơ Tố Hữu”. Bài viết đăng trên Tạp chí Văn học số 11 năm

1968”. Sau bài báo đầu tiên ấy, nhà báo Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tìm tòi viết thêm được nhiều bài báo mang tính chất nghiên cứu. Thế rồi ông được chuyển về làm công tác biên tập của Ban Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản.

Nhà báo, Đại tá Đỗ Phú Thọ kể: “Tháng 8/2008, tôi nhận được điện của Văn phòng Quốc hội thông báo tham gia đoàn công tác của Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đến thăm và làm việc tại Quảng Ngãi. Đúng giờ..., ngày... có mặt tại ga Hà Nội. Nhận điện, tôi cứ nghĩ đồng chí cán bộ văn phòng nói nhầm địa chỉ sân bay Nội Bài thành ga Hà Nội. Bởi lẽ, đồng chí Chủ tịch Quốc hội lại đi công tác bằng tàu hỏa? Thế nhưng, sự thật đúng như vậy. Xống ga Quảng Ngãi, đồng chí Chủ tịch Quốc hội lên ngay chiếc xe ca 24 chỗ ngồi, ngồi cùng với một số nhà báo đến huyện Tây Trà. Đây là huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi và là một trong những huyện khó khăn nhất của Việt Nam. Đồng bào các dân tộc trong huyện Tây Trà cứ ngỡ đồng chí Chủ tịch Quốc hội đi xe con, ào ra đón, không ngờ đồng chí lại bước xuống từ chiếc xe ca...”.

Nhà báo, Đại tá Đỗ Phú Thọ cho biết thêm: “Mặc dù công việc rất bận nhưng chúng tôi để ý thấy đồng chí Nguyễn Phú Trọng vẫn thường xuyên đọc báo, nghe đài. Các nhà báo chuyên trách thường xuyên được đồng chí góp ý về cách đưa tin, hình thức thể hiện tác phẩm. Trong những lần đi công tác ở nước ngoài, trước những vấn đề nhạy cảm, chúng tôi viết bài, làm tin thường xin ý kiến trực tiếp của đồng chí và tôi thường được anh em trong nhóm giao làm việc này. Với những lần làm việc như vậy dù trong giờ hành chính hay đến đêm khuya, tôi đều được đồng chí đọc, sửa từng chi tiết, câu chữ... Khi không còn là phóng viên chuyên trách của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, gặp lại tôi, đồng chí vẫn thăm hỏi ân cần”.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với lãnh đạo Ban Biên tập Báo Quân đội nhân dân

Năm 2015, khi Báo Quân đội nhân dân chuẩn bị kỷ niệm 65 năm ngày ra số báo đầu tiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm tòa soạn. Ông căn dặn: “Báo Quân đội nhân dân là tờ báo có vị trí rất quan trọng trong làng báo cách mạng Việt Nam, một trong những tờ báo chính trị hàng đầu của đất nước và Quân đội, có uy tín và bản sắc riêng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tính tư tưởng, tính chiến đấu cao. Báo đã đấu tranh phê phán kịp thời, sắc bén đối với những cái xấu, cái hư hỏng, phản bác mạnh mẽ những luận điệu xuyên tạc thù địch... xứng đáng là người bạn, người đồng đội tin cậy của Bộ đội và Nhân dân, là cầu nối để Nhân dân hiểu và tin tưởng Đảng, Nhà nước, Quân đội”.

Nhiều nhà báo lão thành đã từng công tác với nhà báo Nguyễn Phú Trọng tại Tạp chí Cộng sản vẫn còn nhớ mãi hình ảnh người phóng viên, biên tập viên trẻ luôn khẩn trương với công việc. Gần 30 năm công tác tại Tạp chí Cộng sản, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã kinh qua nhiều công việc và đã viết, biên tập hàng trăm bài báo lý luận với nhiều thể loại khác nhau, từ xã luận, chuyên luận, bình luận, tiểu phẩm đến giới thiệu sách, giới thiệu kinh nghiệm thực tiễn, phê phán các biểu hiện sai trái, tiêu cực... với tất cả sự trải nghiệm và tâm huyết của mình với nghề.

Phát biểu trước các nhà báo ở Tạp chí Cộng sản, đồng chí nói: “Nghề báo là nghề cao quý, nhưng vô cùng gian khổ, khó khăn. Nhà báo phải hiểu đúng và nắm rất vững chức năng, nhiệm vụ của tờ báo mà mình phụng sự, cộng tác. Những người làm ở tạp chí lý luận, chính trị như Tạp chí Cộng sản càng phải có cố gắng lớn, quyết tâm cao và thực sự có lòng say mê, yêu nghề, ham học hỏi và đặc biệt là có một phương pháp làm việc đúng”.

Trong giai đoạn đồng chí Nguyễn Phú Trọng làm Phó Tổng Biên tập, rồi Tổng Biên tập, Tạp chí Cộng sản đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và hình thức. Các bài viết đã bớt tính kinh viện, bám sát các vấn đề của cuộc sống, có thêm nhiều hàm lượng thông tin; nhiều bài viết đã đi sâu vào thực tiễn, phục vụ đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Nhà báo Nguyễn Phú Trọng rất sắc sảo trong làm nghề báo, nhưng ông luôn khiêm tốn. Giới báo chí cả nước nhớ mãi hình ảnh đồng chí Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp báo quốc tế thông báo kết quả Đại hội XIII của Đảng sáng 01/02/2021. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ: “May mắn 30 năm làm báo, nhưng là làm tạp chí, tôi “mon men” làm quen, được biết tư duy, phương pháp làm việc của nghề báo. Cảm ơn các anh các chị, Đại hội XIII đã thành công rất tốt đẹp”.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến tham phòng truyền thống của TTXVN

Cũng tại cuộc họp báo này, Tổng Bí thư cho biết đồng chí xuất thân từ một người làm báo, rèn luyện và trưởng thành từ một nhân viên tập sự, rồi làm công tác tư liệu trước khi viết báo và đảm đương cương vị Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. Bởi lý do đó, đồng chí nắm được tư duy và phương pháp của người làm báo và cũng biết được sự trăn trở, suy tư của người làm báo để có được một tác phẩm báo chí tốt và kịp thời phục vụ công chúng. Tin tưởng vào sự trưởng thành của báo chí nước nhà, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ mong muốn báo chí sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho các tầng lớp nhân dân để khơi dậy khát vọng phát triển đất nước của mỗi người dân đất Việt.

Nhà giáo Nguyễn Hùng Vĩ, cựu sinh viên khoá 18 (1973-1977) khoa Ngữ văn kể lại về những ngày

ông là giảng viên bộ môn Văn học dân gian, được phân công kiêm nhiệm trợ lý công tác sinh viên của khoa. Ông đã có dịp được tiếp xúc và làm việc với nhà báo Nguyễn Phú Trọng, khi đó là Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. Anh kể: "Khoa Ngữ văn khi đó giảng dạy cho sinh viên một chuyên đề về báo chí có tên là Nghiệp vụ báo chí. Chuyên đề này trước đây do nhà báo Quang Đạm, nguyên ủy viên Bộ Biên tập báo Nhân Dân giảng dạy. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, từng viết một cuốn sách "Nghiệp vụ viết báo". Khoa đã mời nhà báo Nguyễn Phú Trọng vào giảng dạy. Ra Tạp chí Cộng sản đặt vấn đề, đồng chí Nguyễn Phú Trọng bảo: Được trở về phục vụ khoa ta thì còn gì bằng nữa, anh sẵn sàng! Anh còn mời tôi ăn cơm cùng anh chị để vào trường cho kịp giờ giảng. Tôi chở anh Trọng bằng xe đạp suốt cả Chuyên đề báo chí với 70 tiết mỗi năm và kéo dài như vậy 2 năm liền. Một tuần 2 buổi, mỗi buổi 3 tiết, đến tận năm 1991, anh Trọng vẫn dạy. Sau này, khi đã ở cương vị Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn giữ phong cách đó. Đi dự hội lớp hồi đại học, không khi nào ông đi ô tô. Ông nhờ xe ôm do các bảo vệ chở đi chứ không phải bắt xe ngẫu nhiên ở ngoài đường".

Nữ nhà báo Thu Hồng, nguyên phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vinh dự trong dịp nhà báo phục vụ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông còn ở cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Nhà báo Thu Hồng kể: "Ông Nguyễn Phú Trọng là người rất gần gũi, thân tình với cấp dưới và thường dành tình cảm đặc biệt với các nhà báo. Từ trong sâu thẳm, ông luôn coi họ là đồng nghiệp của chính mình".

Nhà báo Nguyễn Quốc Phong, nguyên Phó Tổng biên tập Báo Thanh Niên kể lại: "Khi nói về nhà báo Nguyễn Phú Trọng, có một việc còn đáng nói hơn nữa, vì nó liên quan sát sườn đến tất cả những ai làm báo. Đó là nhuận bút. Nhà báo Nguyễn Phú Trọng rất cẩn thận và công bằng. Tất cả các bài báo đứng tên ông đều do ông viết, đọc xong, chỉnh sửa rất tỉ mỉ. Lĩnh được nhuận bút, ông thường mời các biên tập viên trong Ban Xây dựng Đảng, một số nhà báo thân thiết trong Tạp chí ra quán...khao".

Nhà báo Vũ Lân, cán bộ Ban Xây dựng Đảng Tạp chí Cộng sản kể lại: "Như đã thành thông lệ, những tờ báo, tạp chí đặt bài viết đứng tên ông Nguyễn Phú Trọng, nếu báo chí nêu ý tưởng, đầu đề bài báo và tìm tài liệu, chấp bút rồi được ông đọc, ký duyệt đăng thì bộ phận chuẩn bị, chấp bút hưởng toàn bộ nhuận bút. Nếu ý tưởng, tiêu đề bài báo do ông đề xuất, bộ phận thư ký cung cấp tài liệu, trên cơ sở đó, các nhà báo, biên tập viên chấp bút thể hiện, ông đọc, biên tập, duyệt đăng thì khi có nhuận bút sẽ chia đôi. Tác giả đứng tên nhận một nửa, bộ phận chuẩn bị, chấp bút một nửa. Còn những bài báo, công trình nghiên cứu đứng tên ông Nguyễn Phú Trọng và được ông duyệt

đăng thì nhuận bút hoàn toàn thuộc về tác giả. Từ hồi sang công tác ở Thành uỷ Hà Nội, ông Nguyễn Phú Trọng đề nghị anh em giúp việc của ông, mỗi khi nhận được nhuận bút thì cho vào quỹ để anh em chi vào các dịp hiếu, hỉ và trả tiền các bữa ăn trưa của “thầy trò” ở bếp ăn tập thể cơ quan”.

Nhà báo Nhị Lê, nguyên Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản kể lại: “Tôi may mắn khi được làm việc với đồng chí Nguyễn Phú Trọng, khi ông còn công tác ở Tạp chí Cộng sản. Tôi luôn trân trọng gọi ông là Thầy, là Thủ trưởng, là Anh với rất nhiều kỷ niệm xúc động. Tôi vẫn nhớ mãi chuyến công tác vùng cao vào cuối năm 1986 cùng nhà báo Nguyễn Phú Trọng. Khi đó, đồng chí Nguyễn Phú Trọng đang giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Xây dựng Đảng. Lúc đó là mùa đông rất rét. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng chỉ vào đôi chân trần của những cháu học sinh ở Văn Chấn, Yên Bái đến trường, rồi quay sang hỏi tôi: “Em nghĩ gì?”. Tôi thưa lại: “Anh ạ, hôm nay là khai mạc Đại hội lần thứ VI của Đảng, Đại hội đổi mới của Đảng ta, em kỳ vọng cuộc đổi mới sẽ làm cho những đôi chân trần kia, có đôi dép để đi tới lớp những ngày đông giá”. Tôi nhìn thấy trên gương mặt của đồng chí Nguyễn Phú Trọng lúc bấy giờ có những giọt nước mắt chảy ra. Đây là hình ảnh mà tôi nhớ mãi cho đến tận bây giờ”.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các văn nghệ sĩ trí thức_Ảnh: Nguyễn Đăng Khoa

Nhà báo Nguyễn Quang Hòa, nguyên Trưởng ban Thư ký Tòa soạn Báo Hà Nội mới kể lại: “Năm 2004, khi đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Phú Trọng đến thăm tòa soạn. Đồng chí vào Ban Thư ký Tòa soạn, xem một trang báo vừa in thử. Ông trao đổi: Khen Báo phát triển nhanh, ra nhiều ấn phẩm phụ, nhưng nhiệm vụ chính trị của Báo mới là quan trọng. Phải làm tốt nhiệm vụ chính trị trước khi nghĩ đến việc ra nhiều ấn phẩm phụ để rồi không quản lý được. Ông nói: Đã xay lúa thì đừng ẵm em! Tôi thấy lời chia sẻ của đồng chí Bí thư Thành ủy rất sâu sắc đối với nghề báo. Sau này, khi làm công tác giảng dạy, viết sách về nghề, tôi rút ra được nhiều điều về chuyên môn từ lời chia sẻ của nhà báo Nguyễn Phú Trọng”.

Nhà báo Lê Trí Dũng, nguyên Trưởng ban Ảnh (Thông tấn xã Việt Nam), phóng viên ảnh chuyên trách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kể: “Tôi may mắn được phục vụ chụp ảnh, đưa tin về hoạt động của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ năm 2006, khi ông đang là Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vốn xuất thân từ nghề báo nên ông rất gần gũi, quan tâm tới anh em báo chí, nhất là trong các chuyến đi công tác. Năm 2015, Tổng Bí thư có chuyến thăm hữu nghị chính thức Hoa Kỳ nhân dịp 20 năm bình thường hoá quan hệ giữa hai nước. Tôi may mắn được như là phóng viên Việt Nam duy nhất được vào Phòng bầu dục để chụp khoảnh khắc Tổng Bí thư hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama. Gần 20 năm vinh dự được tháp tùng, tác nghiệp ảnh về Tổng Bí thư trong các chuyến đi công tác trong và ngoài nước, tôi học được từ ông rất nhiều điều”.

Nhiếp ảnh gia Jame Dương (Dương Quốc Bình), giảng viên Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, đồng thời là cộng tác viên ảnh báo chí với nhiều tòa soạn. Anh kể: “Khi tôi ra thực tế nghiệp vụ ảnh chính trị - ngoại giao tại Ban Ảnh, Thông tấn xã Việt Nam, trong lần tác nghiệp tại Văn phòng Trung ương Đảng, tôi mãi mê bấm máy mà không để ý đến xung quanh, vô tình chặn đường đi xuống của Tổng Bí thư. Bác Nguyễn Phú Trọng không nói gì mà chờ tôi chụp xong mới bước đi tiếp...”.

Nhiếp ảnh gia Hoàng Hà, phóng viên ảnh của báo điện tử Vietnamnet chia sẻ theo cách của những nhà báo “Một bức ảnh nói thay cả ngàn từ” bằng việc đưa trên trang facebook cá nhân một status: “Tôi ít có dịp và cơ hội gặp Tổng Bí thư nên chỉ có bấy nhiêu ảnh chân dung từng chụp cụ”. Kèm status, nhiếp ảnh gia Hoàng Hà đăng 10 bức ảnh chân dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng do nhà báo chụp ở các sự kiện chính trị - ngoại giao mà anh được dự, chụp ảnh, đưa tin.

Các nhà báo, nhiếp ảnh gia như Lê Trí Dũng, Jame Dương (Dương Quốc Bình) và Hoàng Hà là một trong số những nhà báo chụp được nhiều khoảnh khắc đẹp về Tổng Bí thư, nhà báo Phú Trọng kính mến.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các nhà báo trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Hoa Kỳ sau 20 năm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước, tháng 7/2015_Ảnh: TTXVN

Những câu chuyện thú vị và đầy ý nghĩa được các nhà báo kể lại liên quan đến nhà báo Nguyễn Phú Trọng thật giản dị và cảm động, cho thấy sự rành mạch, rõ ràng của một nhà báo sau này trở thành Tổng bí thư của Đảng.

Không chỉ là một nhà lãnh đạo, nhà lý luận, nhà văn hóa, nhân cách mẫu mực trong gia đình, cơ quan, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là một nhà báo xuất sắc. 30 năm cuộc đời trai trẻ của Tổng Bí thư đều dành cho nghề báo. Ông là một nhà báo chân chính, là tấm gương sáng để các nhà báo của nền Báo chí cách mạng của chúng ta noi theo.

Những dòng viết này tôi viết về ông với tư cách là một người làm báo và đào tạo báo chí của nền báo chí Cách mạng Việt Nam. Những người làm báo chúng tôi xin được kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt Tổng Bí thư - một nhân cách lớn, một nhà báo xuất sắc.

Hà Nội, chiều 19/7/2024

Tài liệu tham khảo:

1. <https://danviet.vn/nha-bao-nhi-le-giot-nuoc-mat-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-khien-toi-am-anh-20240719200550144.htm>
2. <https://www.qdnd.vn/da-phuong-tien/longform/nha-bao-nguyen-phu-trong-nghe-bao-la-nghe-cao-quy-nhung-vo-cung-gian-kho-kho-khan-663140>
3. <https://vietnamnet.vn/nhung-chuyen-doi-thuong-thu-vi-cua-nha-bao-nguyen-phu-trong-2248366.html>
4. Và sử dụng tư liệu trên trang facebook cá nhân của một số nhà báo.

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/nha-bao-nguyen-phu-trong>